

## SẢN XUẤT

### CHI CỤC THÚ Y HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA GIÁM SÁT CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG



Để chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vi phạm trong việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và trong sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường. Thời gian vừa qua, Chi cục Thú y Hà Nội đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện chương trình kiểm tra giám sát chất cấm tại các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết mổ. Đồng thời sử dụng xe chuyên dụng của Thành phố để đi kiểm tra, xét nghiệm nhanh sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố.

Đã tiến hành kiểm tra phát hiện chất cấm Salbutamol bằng Test nhanh trên tổng số 402 mẫu nước tiểu trên 44 buổi kiểm tra. Kết quả cụ thể, đối với cơ sở giết mổ, lấy mẫu tại các cơ sở giết mổ tập trung như Vạn Phúc (Thanh Trì), Lò mổ Phụng Châu, Hồng Phong (Chương Mỹ), Minh Hiền (Thanh Oai), Vinh Anh (Thường Tín) và một số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn các huyện. Số mẫu kiểm tra là 143 mẫu nước tiểu, kết quả sau Test nhanh không phát hiện ra chất cấm Salbutamol. Đối với các cơ sở chăn nuôi đã lấy mẫu kiểm tra tại các cơ sở chăn nuôi thuộc các công ty liên doanh, khu chăn nuôi tập trung và các hộ chăn nuôi lớn với tổng số 259 mẫu nước tiểu. Kết quả kiểm tra không phát hiện chất cấm Salbutamol trên 259 mẫu nước tiểu.

Về sử dụng xe chuyên dụng của Thành phố,

trong quý 1, Chi cục Thú y đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra nhanh trên xe kiểm nghiệm tại các chợ Châu Long (Quận Ba Đình); chợ Đông Mỹ (Huyện Thanh Trì); Chợ Nghĩa Tân (Quận Cầu Giấy). Lấy 20 mẫu thịt (thịt lợn, thịt gà, thịt bò) làm xét nghiệm nhanh các nhóm chỉ tiêu  $\beta$  – agonist, hàn the. Kết quả 20 mẫu tại cơ sở cho kết quả âm tính với các chất cấm.

Bên cạnh kiểm tra chất cấm, Chi cục Thú y cũng tích cực kiểm tra các hoạt động về phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kinh doanh thuốc thú y tại các quận, huyện, thị xã với 373 buổi kiểm tra. Số lượt cơ sở được kiểm tra là 1527 lượt cơ sở, trong đó có 83 trường hợp xử lý vi phạm bao gồm các mức cảnh cáo 17 trường hợp, tiêu huỷ 06 trường hợp gồm 11 con gia cầm lông, 13 kg thịt gia cầm, 2,2 kg thịt trâu bò không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường. Tiến hành xử phạt tiền 60 trường hợp. Các Trạm Thú y phối hợp với liên ngành xử phạt với tổng số tiền 158.050.000 đồng nộp về kho bạc nhà nước.

Việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời xử lý hành vi vi phạm đã được các cấp các ngành, người chăn nuôi, người tiêu dùng đồng tình ủng hộ cao, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường. Đồng thời việc tăng cường kiểm tra, nhất là việc sử dụng xe chuyên dụng có kết quả xét nghiệm nhanh đã giúp cho người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm động vật tại các cơ sở kinh doanh. Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch quý 2/2017, Chi cục Thú y Hà Nội tiếp tục kiểm tra theo nội dung tại quyết định số

31 QĐ-TY, quyết định số 32/QĐ-TY ngày 07/01/2017 của Chi cục Thú y Hà Nội về việc kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tại Lễ hội xuân, Lễ Hội Chùa Hương năm 2017. Tiếp tục lấy mẫu kiểm tra định kỳ chất cấm tại cơ sở chăn nuôi, giết mổ trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện theo kế hoạch thanh kiểm tra, kế hoạch công tác quản lý Vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, kế hoạch kiểm tra trên xe kiểm nghiệm An toàn thực phẩm năm 2017 của Chi cục thú y Hà Nội đã ban hành. Phối hợp với các lực lượng liên ngành như

Cảnh sát Kinh tế, cảnh sát Môi trường và các ngành liên quan, các quận, huyện, thị xã để kiểm tra, xử lý các cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời mở lớp tập huấn cho đối tượng là chủ cơ sở giết mổ, người tham gia giết mổ về quy trình kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm nâng cao nhận thức chấp hành các quy định tại Luật thú y và Luật An toàn thực phẩm. Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội./.

**Nguyễn Ngọc Sơn**

## HÀ NỘI TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM



*Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại Hội nghị*

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội vừa tổ chức hội nghị "Phối hợp triển khai công tác phòng, chống vi rút cúm gia cầm, cúm A/H7N9 và sơ kết quý I/2017 về giao thương hàng hóa nông sản Hà Nội với các tỉnh, thành phố". Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; ông Hoàng Thanh Vân – Cục trưởng Cục chăn nuôi và đại diện lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố.

Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và giao thương hàng hóa nông sản giữa Hà Nội và các tỉnh thành có sự tham dự của 24 tỉnh thành phía Bắc. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác phối hợp phòng chống cúm gia cầm và giao thương hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh thành trong thời gian qua. Nghe lãnh đạo Cục chăn nuôi cung cấp các thông tin mới nhất về

diễn biến của cúm A/H7N9 ở Trung Quốc và các chủng cúm gia cầm khác có nguy cơ phát sinh và lây lan sang Việt Nam; Quán triệt nội dung chỉ đạo của Bộ NN&PTNT thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tích cực phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người. Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp với cúm A/H7N9 và các chủng cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội nghị đã đánh giá cao hoạt động của Chi cục Thú y các tỉnh biên giới phía Bắc như Điện Biên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lao Cai, Hà Giang.... đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát gia súc, gia cầm lưu thông qua biên giới nhằm ngăn chặn cúm A/H7N9 và các chủng cúm gia cầm khác không lây lan sang Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu khẳng định, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Từ cấp Thành phố đến tất cả 30 quận, huyện đều tích cực vào cuộc, tổ chức kiểm tra xuống tận thôn, xóm, trang trại. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm virus cúm A/H7N9 vẫn còn. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành, địa phương không được xem nhẹ công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với Hà Nội triển khai hiệu quả công tác này./.

**Phạm Phóng**

## BA VÌ: ĐIỂM MỚI TRONG TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Huyện Ba Vì là huyện nằm phía Tây của thành phố Hà Nội, có 31 xã và thị trấn với tổng đàn gia súc, gia cầm tương đối lớn trong đó đàn trâu bò trên 30 nghìn con, đàn lợn gần 400 nghìn con và đàn gia cầm trên 3 triệu con. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật với nguyên tắc phòng bệnh là chính, vì vậy công tác tiêm phòng vắc xin là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm. Tiêm phòng cũng là giải pháp nhằm ngăn chặn và khống chế có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm, tai xanh lợn, dại chó mèo và một số bệnh truyền nhiễm khác ở gia súc, gia cầm góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển ổn định.

Những năm qua việc tiêm phòng luôn được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư có hiệu quả, nhiều nơi tổ chức tốt, tỷ lệ tiêm phòng cao góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên ở một số nơi công tác tổ chức triển khai còn hạn chế nên tỷ lệ tiêm phòng còn thấp. Về phương thức triển khai thường chưa có điểm mới, chưa tạo được điểm nhấn.

Năm 2017, thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm, thời gian triển khai từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2017. Huyện Ba Vì đã phát động đợt tiêm phòng đại trà với những điểm mới nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm phòng. Điểm mới đó là thay đổi phương thức tổ chức. Nếu như trước đây Ban chăn nuôi - thú y tiêm theo phương thức từng người một đến từng hộ để tiêm không tổ chức tiêm đồng loạt, với phương thức tổ chức tiêm truyền thống này chưa động viên và khuyến khích được người tiêm. Điểm mới năm nay là Ba Vì đã mạnh dạn thay đổi phương thức tổ chức tiêm bằng cách huy động lực lượng Thú y các xã tiêm theo phương thức "cuốn chiếu", tổ chức tiêm ở thôn nào hết thôn đó. Cụ thể: 07 xã miền núi là Khánh Thượng, Minh Quang, Ba Vì, Ba Trại, Tân Lĩnh, Vân Hòa và Yên Bài; 07 xã ven sông là Cổ Đô, Tân Hồng, Phú Cường, Châu Sơn, Phú Châu, Chu Minh, Minh Châu và các xã đồng bằng trung du. Trong ngày huy động 12 đến 15 dây tiêm, mỗi dây tiêm phụ trách tiêm 01 thôn hoặc thôn nào có tổng đàn lớn thì 02 dây tiêm (mỗi dây tiêm từ 2 - 4 người). Việc tổ chức thành

các dây tiêm này trực tiếp do cán bộ trạm Thú y Ba Vì theo dõi, giám sát và phân công cán bộ Thú y các xã, thị trấn thực hiện. Đồng thời làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương để thống kê danh sách, thông báo trên hệ thống truyền thanh xã để người dân chủ động biết kế hoạch tiêm phòng của các dây tiêm.

Việc thay đổi phương thức tiêm phòng đã mang lại hiệu quả rõ rệt đó là, tạo sự đồng thuận của mạng lưới thú y cơ sở. Công tác tổ chức có sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, hỗ trợ kinh phí kịp thời; Đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng cao trong đợt đại trà hơn so với cùng kỳ 2016. Cụ thể tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm được 747.800 lượt con đạt trên 90%; tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn lợn nái, đực giống được 43.525 lượt con đạt 90% so kế hoạch; vắc xin lở mồm long móng 122.251 lượt con đạt 74% so KH.

Với phương thức tổ chức tiêm phòng này cũng tác động mạnh đến ý thức của người chăn nuôi, thấy rõ được vai trò của lực lượng Thú y tại cơ sở và nghiêm chỉnh chấp hành việc tiêm phòng để phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Bên cạnh đó quản lý được vật tư, vắc xin chặt chẽ, tiêm đến đâu thu hồi vỏ lọ đến đó. Thể hiện được vai trò của công tác phối hợp, hỗ trợ giữa chính quyền, thú y trên địa bàn xã với các xã khác trên địa bàn toàn huyện.

Cũng qua phương thức tiêm tập trung cuốn chiếu này chính mạng lưới thú y đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm lẫn nhau trong chuyên môn, trong việc tiếp cận với hộ chăn nuôi. Trong quá trình thực hiện cán bộ thú y còn làm tốt công tác tư vấn cho người chăn nuôi về vai trò, ý nghĩa của việc tiêm phòng. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt việc chăm sóc nuôi dưỡng sau tiêm phòng.

Với kết quả hữu hiệu này trạm Thú y Ba Vì đã có kế hoạch nhân rộng trong các đợt tiêm phòng tới trên địa bàn huyện. Đây cũng chính là một điểm nhấn trong công tác tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2017. Hy vọng với cách làm hay này cũng sẽ được nhân rộng ra toàn Thành phố để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trong thời gian tới./.

**Lê Thị Nường**



## XÃ PHƯƠNG TRUNG ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ NÔNG THÔN MỚI



UBND xã Phương Trung, huyện Thanh Oai vừa tổ chức Lễ đón nhận quyết định công nhận xã Nông thôn mới của UBND thành phố Hà Nội. Dự lễ đón nhận có ông Đinh Trường Thọ, Bí thư huyện ủy Thanh Oai; Ông Lê Thiết Cương, thường trực Văn phòng điều phối NTM thành phố Hà Nội.

Năm 2011 xã Phương Trung bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM. Đối chiếu với bộ tiêu chí xã NTM, khi đó mới đạt 3/19 tiêu chí. Là nơi "đất trật người đông", đất nông nghiệp bình quân đầu người thấp, nghề thủ công truyền thống làm nón cho thu

nhập thấp, thu nhập bình quân người dân đạt 15 triệu đồng/người/năm... do đó việc xây dựng xã NTM gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thức rõ xây dựng NTM vừa là thời cơ vừa là thách thức để phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn; Công tác tuyên truyền, vận động được Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Phương Trung chú trọng tăng cường đã góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Sau hơn 5 năm tích cực thực hiện các tiêu chí NTM, đến cuối năm 2016, xã Phương Trung đã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có các tiêu chí nổi bật như: Thu nhập bình quân đạt 33,1 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,91%; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,6%, sản xuất nông nghiệp và làng nghề phát triển, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh... Đón nhận quyết định công nhận xã NTM là một vinh dự của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phương Trung và cũng là dịp để xác định nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn./.

**Phạm Phóng**

## TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ SỮA CHO HỘI VIÊN HỘI PHỤ NỮ HUYỆN BA VÌ



Thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn "Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa" cho 50 chị em là hội viên Hội phụ nữ của 3 xã là Tân Lĩnh, Yên Bài và Vân Hòa, huyện Ba Vì.

Toàn huyện Ba Vì có 20 xã chăn nuôi bò sữa, trong đó tập trung chủ yếu ở 3 xã Vân Hòa, Yên Bài, Tân Lĩnh với tổng đàn bò hơn 6300 con. Việc chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện chủ yếu theo hình thức nông hộ gia đình, với khoảng 1.600 hộ

chăn nuôi bò sữa, bình quân mỗi hộ nuôi 5-6 con, một số hộ có quy mô từ 20-30 con.

Tại lớp tập huấn, các nội dung chính như: Kỹ thuật chăn nuôi bê; kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, khai thác sữa; xây dựng chuồng trại và vệ sinh môi trường chăn nuôi... được giảng viên thuộc Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì truyền tải tới lớp tập huấn thông qua phương thức giảng lý thuyết kết hợp với thực hành thực tế. Ngoài ra, đã có rất nhiều câu hỏi của học viên về kỹ thuật chăm sóc, cách phòng và trị một số bệnh thường gặp, chế độ ăn hợp lý để tăng lượng sữa cho bò... cũng đã được tiến sỹ Tăng Xuân Lưu – Giám đốc tư vấn và giải đáp.

Chăn nuôi bò sữa những năm qua đã giúp nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Ba Vì xóa đói giảm nghèo và làm giàu với thu nhập từ 300-500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, năm 2016 do ảnh hưởng của giá sữa sụt giảm cho nên chăn nuôi bò sữa gặp nhiều khó khăn dẫn đến số lượng đàn bò sữa ngày một giảm. Vì vậy, đẩy mạnh công tác tập huấn kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao chất lượng đàn bò sữa tại huyện Ba Vì./.

**Lưu Phụng**

## MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THÂM CANH LÚA VỤ XUÂN 2017

Vụ đông xuân 2016 - 2017 hầu như không có rét đậm rét hại, nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, thuận lợi cho việc gieo cấy vụ xuân. Tuy nhiên không có rét thì đồng nghĩa với mạ không được quá giá, sinh trưởng phát triển tốt nhanh ra lá mới, nên khi cấy cơ bản mạ đã hơi già 4 - 5 lá. Nếu điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến ấm hơn so với mọi năm, khả năng lúa sẽ trở sớm vào trung tuần tháng 4. Để sản xuất lúa vụ xuân 2017 giành thắng lợi cần lưu ý một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Thực hiện bón phân chăm sóc sớm, tập trung, bón phân theo phương châm "nặng đầu, nhẹ cuối", tăng lượng phân bón thúc lần 1 khoảng 10% so với mọi năm để tăng số nhánh cấp 3, cấp 4, kéo dài thời gian sinh trưởng và trở vào thời điểm thích hợp (từ đầu - trung tuần tháng 5). Bón cân đối đạm-lân-kali, khuyến khích sử dụng phân bón NPK chuyên dùng để đảm bảo lúa sinh trưởng phát triển cân đối, cây lúa khỏe.

\* Lưu ý: Vụ xuân năm nay được dự báo là vụ xuân ấm và khô, vì vậy về cuối vụ cần theo dõi sát tình hình thời tiết, nếu thấy lá lúa vàng biểu hiện đói ăn, cần linh hoạt bón bổ sung mỗi sào từ 3 - 5kg NPK chuyên bón thúc đòng cho lúa hoặc (1kg đạm + 1 kg kali).

2. Điều tiết nước hợp lý: Sau cấy luôn giữ một lớp nước nông trên mặt ruộng, vừa giữ ẩm cho cây lúa, giúp cho cây nhanh bén rễ hồi xanh, đồng thời thuận lợi cho việc sử dụng thuốc trừ cỏ và ốc bươu vàng. Khi cây đạt 2,5 - 3 lá, đưa nước lán chân. Khi cây lúa bắt đầu đẻ nhánh thực hiện tưới: tưới nông và giữ ẩm xen kẽ, để tạo điều kiện cho mùn giun phát triển, giúp lúa đẻ nhánh sớm, đẻ khỏe, đẻ tập trung; không để ruộng khô, cỏ sẽ mọc nhiều. Khi lúa đẻ nhánh kín đất, tháo cạn nước để lộ chân chim giúp rễ lúa ăn sâu sẽ tăng khả năng chống đổ của cây.

3. Phòng trừ Ốc biều vàng và chuột gây hại:

\* Đối với Ốc biều vàng: Cần kiểm tra mật độ ốc biều vàng trên ruộng, nếu ít thì bắt thủ công, nếu nhiều dùng thuốc hóa học phun hoặc rắc. Lưu ý khi phun, rắc phải có nước trên mặt ruộng, phun đều.

\* Đối với chuột: áp dụng các biện pháp phòng trừ sau:

- Biện pháp thủ công: Phát quang bờ, bụi rậm, gò đồng làm mất nơi cư trú của chuột. Đào hang, đổ nước, hun khói, săn bắt chuột, ... chú ý không làm hư hại bờ vùng, bờ thửa, đường giao thông nội đồng và các công trình thủy lợi. Sử dụng các loại bẫy cạm, bẫy lồng, bẫy dính và chọn các loại mồi thích hợp như khoai lang, sắn tươi, ngô, cua, cá,... đặt bẫy ở nơi có chuột thường qua lại, nơi chuột mới

phá hại, đặt cả ngoài đồng, trong nhà, trong kho tàng để đánh bắt chuột.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng bả sinh học Biorat để diệt chuột, đây là loại bả thành phần chính chiếm 98,7% là thóc hấp chín có chứa vi khuẩn nếu chuột ăn phải sau thời gian ngắn mắc bệnh thương hàn và chết. Nên đặt bả nơi có chuột thường qua lại, chuột mới phá hại. Cứ 5 - 6 m đặt một mô bả khoảng 25 - 50 gam, nơi nhiều chuột số mô bả và lượng bả tăng lên. Lưu ý khi đã mở gói thuốc ra nên dùng hết một lần vì để lâu thuốc sẽ mất hiệu lực và không trộn lẫn bả Biorat với các bả khác.

- Biện pháp hoá học: Sử dụng một số loại thuốc diệt chuột nhóm chống đông máu, gây xuất huyết nội tạng như thuốc Rat K 2% D thuộc hoạt chất Warfarin để tự phối trộn mồi diệt chuột, đây là cách làm vừa rẻ tiền (giá khoảng 1.500 đồng /sào) mà hiệu quả diệt trừ chuột rất cao và khá an toàn với người và vật nuôi. Mồi tự phối trộn từ thóc luộc nút vỏ với thuốc nên có mùi rất hấp dẫn chuột, chuột ăn phải mồi bả sau 3 đến 5 ngày sẽ gây chảy máu đường ruột, do máu không đông được nên làm cho chuột suy kiệt, tìm về hang ẩn náu và chết. Cách phối trộn mồi bả như sau: Dùng thóc luộc nút vỏ chấu để ráo nước sau đó trộn với thuốc Rat K 2%D để thành mồi bả. Cứ 1 gói thuốc Rat K 2% D trọng lượng 10 gam thì trộn với 4 - 5 lạng thóc đã luộc để làm mồi; như vậy 1 kg thuốc Rat K 2% D cần luộc 30 kg thóc để được gần 50 kg mồi bả. Trung bình 1 lạng mồi bả đặt thành 5 - 7 mô cho diện tích 1 sào bắc bộ cần đánh chuột; tùy theo mức độ hoạt động và gây hại của chuột mà tăng hoặc giảm lượng mồi bả, đặt bả trên lối chuột thường qua lại và nơi chuột mới phá hại. Nơi quá nhiều chuột cần kiểm tra và đặt bổ sung bả vào ngày hôm sau. Mồi khi trộn phải đủ ẩm và trộn thật đều với thuốc. Phải theo dõi thời tiết để quyết định ngày đặt bả để tránh gặp mưa làm hỏng bả.

Lưu ý: Diệt chuột là phải diệt đồng bộ; mọi người, mọi nhà đều phải diệt chuột, các địa phương cần phát động phong trào diệt chuột có như vậy hiệu quả mới cao.

Trên đây là một số lưu ý trong thâm canh lúa vụ xuân 2017. Đề nghị Trạm Khuyến nông các quận, huyện, thị xã phân công cán bộ tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Khuyến nông viên cơ sở, Nhân viên BVTV xã hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại theo đúng hướng dẫn, qui trình kỹ thuật để vụ lúa xuân đạt năng suất cao./.

**Dương Mạnh Toàn**

# BIỆN PHÁP KỸ THUẬT HẠN CHẾ RỤNG QUẢ NON TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI



Hiện tượng rụng quả non ở các cây có múi như cam, quýt, chanh và nhiều loại cây khác là một hiện tượng tự nhiên, bình thường. Ở một số cây như xoài, nhãn... tỉ lệ quả non bị rụng phổ biến tới trên 90%. Tuy vậy nếu bị rụng nhiều quá sẽ làm giảm năng suất và cần phải có biện pháp hạn chế.

Rụng quả do 3 nguyên nhân chủ yếu như thiếu dinh dưỡng, thời tiết không thích hợp hoặc thay đổi đột ngột và do sâu bệnh hại. Về cơ chế thì sự rụng quả là do một số tế bào ở cuống quả bị chết tạo thành một tầng rời.

## 1. Nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng

Sau khi đậu quả, cây thiếu dinh dưỡng sẽ không đủ sức nuôi toàn bộ số quả trên cây nên phải rụng bớt đi để tập trung dinh dưỡng nuôi số quả còn lại. Khắc phục hiện tượng này bằng cách bón phân cung cấp bổ sung dinh dưỡng cho cây.

- Cách bón: Bón phân đầy đủ, cân đối giữa phân hữu cơ, đạm và lân sau mỗi vụ thu hoạch để cây lấy lại sức phát triển thân lá, đủ khả năng nuôi được nhiều quả về sau. Lượng phân nên bón theo sản lượng quả mà cây đã đạt được hoặc dự kiến sản lượng cây sẽ cho thu hoạch;

Khi quả non đã hình thành cần nhiều đạm và kali: Bón hỗn hợp phân Đạm Urê và phân Kaly clorua (Kaly đỏ) để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây, lượng phân bón tùy thuộc vào tuổi cây và sản lượng quả cho thu hoạch;

Ngoài phân bón gốc, ở giai đoạn cây đã có quả

non sử dụng phân bón qua lá có hàm lượng đạm, kali và các nguyên tố vi lượng đem lại hiệu quả nhanh và rõ rệt.

## 2. Nguyên nhân do thời tiết

Diễn biến thời tiết như khô hạn kéo dài, giá lạnh, thời tiết thay đổi đột ngột hoặc mưa gió lớn làm tăng tỷ lệ rụng quả, nguyên nhân này biện pháp hạn chế khó khăn, bà con nên áp dụng theo kinh nghiệm thực tế ở từng địa phương.

## 3. Nguyên nhân do sâu bệnh hại

Giai đoạn từ khi có quả non đến thu hoạch cần chú ý một số sâu bệnh hại chính: Nhện đỏ, bệnh Phấn trắng, bệnh Loét và Bệnh nứt thân sùi bọt...

Nhện đỏ, bệnh loét làm lá và quả non bị vàng và rụng.

Bệnh nứt thân sùi bọt, phấn trắng làm cả cây bị suy yếu, gây rụng lá và rụng quả non hàng loạt, bệnh nặng có thể làm chết cây, cần phát hiện và phòng trừ sớm.

Những cây nhiễm bệnh vàng lá gân xanh (Greening) tỉ lệ quả non bị rụng cũng rất cao.

Nguyên tắc chung phòng trừ sâu bệnh cho các cây có múi cũng phải áp dụng bằng việc thực hiện tổng hợp hài hòa các biện pháp (IPM): từ chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, tía cành, tạo tán, bắt sâu, ngắt lá bệnh, bẫy bả, bảo vệ con có ích...chỉ phun thuốc Bảo vệ thực vật khi thật cần thiết.

Thuốc hóa học phổ rộng nên hạn chế dùng trong các chương trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại vì các thuốc này tiêu diệt cả sâu hại và thiên địch, phá vỡ cân bằng sinh học. Nhưng đôi khi vẫn phải sử dụng thuốc đặc hiệu trừ nhện đỏ, rệp muội để phòng chống khi sâu bệnh hại ở mật độ cao, mức độ gây hại lớn, bên cạnh đó Dầu khoáng cũng có hiệu quả trong phòng chống sâu hại, phòng trừ một số bệnh hại như đốm dầu, bệnh muội đen, phấn trắng, sẹo cam và đốm táo.../

**Trạm KN Đan Phượng**

# NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

## TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VỤ ĐÔNG XUÂN 2016-2017 CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay các tỉnh, thành phía Bắc đã cơ bản gieo cấy xong. Hiện thời tiết đang thuận lợi cho việc chăm sóc lúa cũng như sinh trưởng của các cây rau màu. Để đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 thắng lợi, Cục Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phía Bắc tập trung chỉ đạo tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung bón thúc lúa đẻ nhánh sớm, bón cân đối N.P.K theo phương pháp bón "nặng đầu, nhẹ cuối". Đảm bảo duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2-3cm nhằm tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh tốt, tăng số dảnh/khóm, làm cơ sở cho việc tăng số bông/m<sup>2</sup>. Những chân ruộng trũng, chua xấu cần phải tăng cường làm cỏ sục bùn, kết hợp với bón thêm phân lân supe hoặc phân vi sinh tổng hợp để lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Một số địa phương vùng Đông bắc chưa gieo cấy xong lúa Đông Xuân 2016-2017 cần tập trung nhân lực gieo cấy đảm bảo hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ cho phép, đối với diện tích trên các chân đất cao, khó lấy nước cần khuyến khích nông dân chuyển đổi sang trồng các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao hơn.

2. Điều kiện thời tiết đang khá thuận cho nguồn sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt bệnh đạo ôn,

đề nghị chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh và chuột hại, .... Những chân ruộng cấy sớm, giống nhiễm đã đẻ nhánh kín đất và bước vào phân hóa, bệnh đạo ôn có nguy cơ phát sinh cao cần ngừng bón phân, chất kích thích sinh trưởng, giữ nước trong ruộng, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để trừ bệnh kịp thời theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kiên quyết không để vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu hành làm thiệt hại cho bà con nông dân,

4. Phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác dự tính, dự báo, thông báo và tuyên truyền hướng dẫn nông dân sử dụng các loại vật tư, thuốc trừ sâu bệnh đặc hiệu, phù hợp với các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

Thời tiết có thể có những diễn biến bất thường, nhất là giai đoạn chuyển mùa, cần thường xuyên theo dõi để chủ động và sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời./.

**TX (Theo Cục Trồng trọt)**

## DỪNG NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI CÓ CHỨA KHÁNG SINH KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG TỪ 1/10/2017

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có công văn số 468/CN-TĂCN gửi các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm về việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh đáp ứng Thông tư số 06/2016/TT-BN-NPTNT ngày 31/5/2016.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về lộ trình hạn chế để tiến đến không sử dụng kháng sinh kích thích sinh trưởng (KTST) trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (thức ăn chăn nuôi) kể từ ngày 1/1/2018 theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, Cục Chăn nuôi yêu cầu các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi dừng nhập khẩu các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh KTST ngoài quy định tại Thông tư số 06 kể từ ngày 1/5/2017. Đồng thời có trách nhiệm giám sát để đảm bảo không còn bất

kỳ sản phẩm nhập khẩu nào ngoài quy định Thông tư số 06 do đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường sau ngày 30/6/2017.

Bên cạnh đó, dừng nhập khẩu tất cả các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh KTST kể từ ngày 1/10/2017 và có trách nhiệm giám sát để đảm bảo không còn thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh KTST do đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường kể từ ngày 1/1/2018.

Nộp báo cáo tình hình nhập khẩu và tiêu thụ lô hàng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhập khẩu trước đó và kế hoạch tiêu thụ số lượng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh đăng ký nhập khẩu khi đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh kể từ ngày 10/4/2017./.

**TX (Theo dangcongsan.vn)**



## CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG VIRUS CÚM GIA CẦM

UBND Thành phố Hà Nội vừa đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tập trung phòng, chống virus cúm A/H7N9 và các chủng virus cúm gia cầm khác có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Công Thương và sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên về việc tập trung phòng, chống virus cúm A/H7N9 và các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam; tổng hợp tình hình, kết quả và khó khăn vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, báo cáo UBND Thành phố.

Trước đó, UBND Thành phố nhận được Công điện hỏa tốc số 427/CD-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng, chống virus cúm A/H7N9 và các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam. Trong đó chỉ đạo, nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, kể cả hình thức cho,

tặng gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới. Tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người từ vùng có dịch cúm A/H7N9 nhập cảnh vào Việt Nam và xây dựng phương án xử lý triệt để ca bệnh khi phát hiện có bệnh nhân nhiễm virus cúm A/H7N9 tại Việt Nam. Tổ chức lấy mẫu giám sát chủ động đối với gia cầm và môi trường nhằm phát hiện virus cúm A/H7N9 và các chủng virus cúm gia cầm chưa có ở Việt Nam xâm nhiễm vào nước ta.

Quy định cụ thể, giám sát chặt chẽ khu vực buôn bán, giết mổ gia cầm tại các chợ có bán gia cầm sống và tổ chức thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi chợ; xây dựng phương án đóng cửa chợ gia cầm và có các biện pháp xử lý khi phát hiện có virus cúm A/H7N9 tại chợ. Tổ chức diễn tập tình huống theo kế hoạch ứng phó cúm A/H7N9 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Y tế để chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch khi phát hiện virus cúm A/H7N9 xâm nhiễm vào trong nước...

**NT (Theo Chinhphu.vn)**

## TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Công văn số 2434/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng. Theo đó, để ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm tình trạng trên, đồng thời, khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg, ngày 27/9/2011, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó chú trọng vào một số nội dung: Chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tại địa phương, đã được phát hiện trong thời gian vừa qua; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức và các cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng vi phạm, đặc biệt là những cán bộ thiếu trách nhiệm, tiêu

cực, bao che, tiếp tay các vi phạm trên. Chỉ đạo các lực lượng liên ngành, (kiểm lâm, công an, quân đội) phối hợp chính quyền cơ sở, hỗ trợ chủ rừng kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật.

Quản lý chặt chẽ cơ sở chế biến gỗ; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của nhà nước. Thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu gỗ qua các cửa khẩu, duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ và động vật hoang dã trái pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng...

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT tại văn bản nêu trên về việc thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; tổng hợp tình hình, kết quả và khó khăn vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, báo cáo UBND thành phố./.

**NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**



## CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 340/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã (HTX) theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020.

Thông tư nêu rõ nguồn kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX do ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để các địa phương thực hiện.

Nguồn kinh phí hỗ trợ thành lập mới HTX, đăng ký thay đổi theo quy định của Luật HTX, ngân sách địa phương hỗ trợ 100%.

Nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức lại hoạt động của HTX: Ngân sách địa phương hỗ trợ 50%, phần kinh phí còn lại do HTX tự trang trải từ nguồn của HTX hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Về hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, Thông tư quy định đối với cán bộ quản lý và thành viên của HTX: Hỗ trợ một lần tiền vé tàu, xe đi và về (bao gồm cả vé đò, vé phà nếu có) bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ máy bay) từ trụ sở chính của HTX đến cơ sở bồi dưỡng. Trường hợp đối tượng đào tạo, bồi dưỡng tự túc phương tiện, hỗ trợ theo mức khoán 1.000 đồng/km; hỗ trợ kinh phí mua giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ chương trình khóa học (không bao gồm tài liệu tham khảo); hỗ trợ 50% chi phí ăn, ở cho đối tượng đào tạo, bồi dưỡng thuộc HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp theo mức chi công tác phí cho cán bộ, công

chức do UBND cấp tỉnh quy định. Mức hỗ trợ này phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.

Bên cạnh đó hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX.

Cụ thể HTX có nhu cầu hỗ trợ về lao động có trình độ cao đẳng trở lên để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính của HTX được hỗ trợ như sau: Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp được hỗ trợ một lần để thuê tối đa 03 lao động có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc tại HTX, thời hạn hỗ trợ không quá 36 tháng.

Các HTX không hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp được hỗ trợ một lần để thuê 01 lao động có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc tại HTX, thời hạn hỗ trợ không quá 36 tháng.

Thông tư cũng quy định về mức hỗ trợ thành lập mới HTX. Theo đó, hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn về quy định của pháp luật về HTX cho các sáng lập viên HTX trước khi thành lập; hỗ trợ kinh phí tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX.

Trường hợp đăng ký thay đổi theo quy định của Luật HTX thì HTX được hưởng các chính sách hỗ trợ như đối với chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX./.

**TX (TH)**

## TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2017

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2017.

Theo đó, “Tháng hành động” là điểm nhấn trong năm 2017, tạo đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng ATTP và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn nói chung và do sử dụng rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống nói riêng.

Gắn trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội trong đảm bảo ATTP; phát

huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.

Chiến dịch truyền thông đến hết ngày 15/5/2017. Thanh kiểm tra: Từ 15/4/2017 đến 15/5/2017. Phạm vi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Huy động các cơ quan thông tấn báo chí của Thành phố và Trung ương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm ATTP, tạo diễn đàn trao đổi sâu rộng giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm rau, thịt theo pháp luật. Quản lý kinh doanh rau, thịt, thủy sản tươi sống trong các chợ đầu mối, cửa hàng chuyên doanh, các siêu thị, chợ bán lẻ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống.

Phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đến

người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP, trong đó công khai tên các cơ sở cung cấp rượu, các sản phẩm rau, thịt không đảm bảo an toàn và biểu dương các cơ sở cung cấp sản phẩm rau, thịt đảm bảo an toàn.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, trách nhiệm của cộng đồng bao gồm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, của người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP nói chung và bảo đảm an toàn rượu, thực phẩm rau, thịt, thủy sản tươi sống.

UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ATTP. Huy động hệ thống loa truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn tham gia tuyên truyền ATTP, đặc biệt là an toàn trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rượu, rau, thịt.

Ban chỉ đạo công tác ATTP Thành phố tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thành phố trong công tác đảm bảo ATTP của các Ban chỉ đạo liên ngành ATTP quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, quy định trách nhiệm của chính quyền cơ sở cấp quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trong việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu; cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến rau, thịt trên địa bàn quản lý; kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu; cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến từ rau, thịt, thủy sản tươi sống, việc thực hiện các cam kết bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật.

Tổ chức 06 đoàn thanh, kiểm tra liên ngành ATTP Thành phố kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và sở, ngành. Kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến rượu, rau, thịt trên địa bàn được phân công./.

**TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

## ĐỊA CHỈ XANH

## THƯƠNG HIỆU GÀ ĐÔI BA VÌ



Ba Vì là huyện có diện tích vùng đồi gò lớn, đây là lợi thế để những năm qua huyện Ba Vì phát triển mô hình chăn nuôi gà đồi chất lượng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người tiêu dùng vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Trần Đình Thành, Chủ tịch Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà đồi Ba Vì thì gà đồi Ba Vì được nuôi thả tự nhiên trên những vùng đất đồi gò rộng có bóng mát của cây cối. Thức ăn cho gà ở giai đoạn đầu được nuôi bằng thức ăn phối trộn ngô, đỗ tương xay, dầu cá, bã bia. Ngoài ra, do gà được thả tự nhiên, tự do bay nhảy trong vườn, nên thịt gà có độ dai, chắc, thơm đặc trưng và cho tỷ lệ nạc cao.

Hướng tới lợi ích chăn nuôi lâu dài, chất lượng, Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà đồi Ba Vì đã liên kết các hộ chăn nuôi với nhau tạo thành chuỗi khép kín

từ con giống tới giết mổ, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm. Quy trình chăn nuôi từ khâu chọn lựa con giống, chọn thức ăn, nuôi thả đến vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh cho gà đều được các hộ chăn nuôi thành viên thực hiện theo đúng kỹ thuật. Nhờ đó, đàn gà của các hộ chăn nuôi trên địa bàn luôn khỏe mạnh, ít bị dịch bệnh, giữ được tổng đàn từ khi đưa vào ấp cho đến khi xuất bán.

Hiện nay, trung bình mỗi năm Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà đồi Ba Vì tiêu thụ hơn 100.000 con gà thương phẩm với sản lượng 270 tấn gà thịt. Nhờ được nuôi và chăm sóc theo đúng quy trình, giá bán gà dao động từ 80.000 - 110.000 đồng/kg, mang lại thu nhập ổn định cho người nuôi. Gà đồi Ba Vì chủ yếu đang được bán cho thương lái, các cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Trong thời gian tới, Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các hộ chăn nuôi gà nói chung và hội viên nói riêng hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng chuỗi liên kết và tiêu thụ. Qua đó, từng bước đảm bảo chất lượng của sản phẩm và xây dựng thành công thương hiệu Gà đồi Ba Vì./.

Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà đồi Ba Vì

Địa chỉ: Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì

Đại diện: Ông Trần Đình Thành – Chủ tịch Hội

Điện thoại liên hệ: 098.438.9781

**Lưu Phụng**

# TIẾN SĨ NGÔ VĂN HIỂN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

**Câu hỏi:** Biện pháp khắc phục tình trạng lá cong lại, sun đầu bông, hoa nở mẩu mã xấu ở cây hoa hồng? (Bùi Văn Dũng – Huyện Mê Linh)

**Trả lời:**

Hiện tượng cây hoa hồng lá bị cong lại, sun đầu bông, hoa nở mẩu mã xấu là tình trạng thường gặp trên cây hoa hồng. Đây là hiện tượng khá phổ biến trên các ruộng trồng hoa hồng. Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng kể trên. Tuy nhiên có 3 nguyên nhân chính bao gồm: Thứ nhất do bệnh vi rút gây ra; thứ 2 do nhện gây ra và thứ 3 là do thời tiết không thuận lợi nhất là hoa hồng trong vụ hè.

**Nguyên nhân thứ nhất: Bệnh do vi rút gây ra**  
**1. Triệu chứng trên đồng ruộng**

Trên ruộng hồng trong điều kiện bình thường chỉ xuất hiện một vài cây phát triển chậm, còi cọc hơn các cây xung quanh mặc dù được chăm bón như nhau. Cây bị bệnh thường có lá nhỏ, lá bị cong và giòn, cành hoa nhỏ và ít hoa. Hoa nở không đẹp và có nhiều khi hoa không nở được.

**2. Phát sinh và gây hại**

Bệnh do vi rút gây ra. Lây lan theo dụng cụ lao động, nhất là qua dao hay kéo cắt cành hoa hoặc đốn tỉa trong quá trình chăm sóc.

**3. Biện pháp phòng chống**

- Trên ruộng chỉ một vài cây bị bệnh mà chăm sóc tốt vẫn không phục hồi thì nhổ bỏ cả gốc, rễ và tiêu hủy để không lây lan cho cây khác.

- Khi tiến hành cắt hoa, hoặc tỉa cành cần tiến hành nhúng dao, kéo vào cồn 70 độ hoặc dung dịch thuốc tím 2 phần nghìn để khử trùng dao, kéo sau khi cắt ở các cây có dấu hiệu bị bệnh để không lây lan sang các cây chưa bị bệnh.

**Nguyên nhân thứ 2 do nhện gây ra**

**1. Triệu chứng trên đồng ruộng**

Nhện đỏ là một trong những dịch hại nguy hiểm trên ruộng hoa hồng. Nhện gây hại trên tất cả các bộ phận của cây. Triệu chứng thường thấy là làm cho cây phát triển kém, thường thường cả ruộng hoặc từng chòm lớn bị hiện tượng này. Lá hoa hồng bị nhện thường nhỏ, cong, cứng. Trên lá có nhiều vết lấm tẩm màu trắng. Ruộng bị nặng, các lá bị

“bạc lá” và cây phát triển kém, ít hoa. Hoa nhỏ và màu không đẹp.

**2. Phát sinh và gây hại**

Nhện thường hại trong điều kiện nóng và khô, nhất là trong mùa hè hay giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, hoặc giao mùa giữa mùa thu và mùa đông.

Mưa nhiều hoặc tưới phun làm giảm mật độ nhện và tác hại của chúng trên đồng ruộng.

Để phát hiện sớm nhện hại có thể dùng tờ giấy trắng ép vào mặt của lá, nếu thấy các vết nhỏ màu hồng trên giấy là máu của nhện. Khi mật độ nhện cao cần tiến hành các biện pháp phòng chống sớm để bảo vệ cây hoa hồng.

**3. Biện pháp phòng chống**

- Tiến hành tỉa cành tăm để tạo điều kiện thông thoáng của ruộng hoa hồng.

- Khi bị nhện với mật độ thấp có thể tiến hành phun nước trên tán lá cũng giảm được mật độ và tác hại của nhện.

- Khi mật độ nhện trên ruộng cao thì tiến hành phun thuốc trừ nhện; Hoạt chất Hyxythiazoc có thuốc Tomuki 50EC; Hoạt chất Fenpyroximate có thuốc Ortus 5EC; Hoạt chất Abamectin có thuốc Abamine 3,6EC, Aramectin 250EC...; Hoạt chất Azadirachtin có thuốc Agiaza 4,5EC, Sokotin 0,3 EC...

Lưu ý là nhện đỏ có vòng đời ngắn và nhanh hình thành tính chống thuốc nên sau 2 đến 3 lần phun một loại thuốc có cùng loại hoạt chất thì nên thay đổi thuốc của một hoạt chất thuốc trừ nhện khác để tăng hiệu lực trừ nhện và giảm khả năng hình thành tính chống thuốc của chúng.

**Nguyên nhân thứ 3 do thời tiết không thuận lợi**

Nguyên nhân này thường xuất hiện trên cả ruộng hoa hồng trong vụ hè. Các giống hoa hồng cho hoa nhiều, bông to và đẹp thường thích hợp trong điều kiện lạnh và mát. Trong điều kiện nóng, ẩm ở mùa hè cây hoa hồng thường phát triển kém, lá nhỏ, hoa nhỏ và không đẹp. Do vậy trong mùa hè chỉ nên duy trì ruộng hồng để đến khi trời mát và có lạnh thì chăm bón và khai thác hoa sẽ có hiệu quả hơn./.

### QUỐC OAI TÌM ĐƯỜNG “VỀ ĐÍCH” NÔNG THÔN MỚI

Khi mới bắt tay vào thực hiện Chương trình 02-CTr/TU, huyện Quốc Oai gặp nhiều khó khăn, kết quả hạn chế. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, phân công, giao kế hoạch rõ ràng cho từng xã, từng phòng ban, đoàn thể của huyện... đến nay, huyện Quốc Oai đã có 16/20 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), đạt 80% kế hoạch.

#### 16/20 xã hoàn thành NTM

Những năm gần đây, xã Đại Thành đã có bước phát triển nhanh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp giảm còn 31%; thương mại dịch vụ chiếm 41% và công nghiệp xây dựng chiếm 27%. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp ở xã tập trung vào cây trồng chủ lực là nhãn muện với 155 ha. Vụ nhãn năm 2016, xã thu được 1.800-2.000 tấn nhãn, ước đạt giá trị 40 tỷ đồng góp phần giúp các hộ dân cải thiện đời sống, tích cực đóng góp vào phong trào xây dựng NTM. Đến hết năm 2016, xã Đại Thành đã hoàn thành xây dựng NTM.

Cùng với Đại Thành, Phú Mãn là xã miền núi, có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Những năm trước đây, Phú Mãn là xã nghèo, kinh tế phát triển chậm, hạ tầng còn yếu kém. Triển khai xây dựng NTM, được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội; chính quyền địa phương cũng đã đẩy mạnh nhân cấy nghề, tạo việc làm cho người lao động. Đến hết năm 2016, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 33 triệu đồng/người/năm; cả xã chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 1,3% tổng số hộ.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Văn Thắm, huyện đã xây dựng thành công một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao như chăn nuôi tập trung xã Cấn Hữu, nhãn muện xã Đại Thành, trồng rau an toàn xã Tân Phú, nuôi cá chép giòn xã Tuyết Nghĩa... Đối với xây dựng NTM, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các phòng, ban cùng với BCĐ các xã tiến hành rà soát từng tiêu chí; đánh giá kỹ mức độ và khả năng đạt chuẩn của từng tiêu chí để tập trung hỗ trợ. Trực tiếp Bí thư, kiêm Chủ

tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Quyền đã cùng các phòng, ban liên quan xuống 6 xã họp bàn phương án, giải quyết những khó khăn, tồn tại cho các xã trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Đến hết năm 2016, huyện Quốc Oai đã có thêm 6 về đích NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 16/20 xã.

#### Đổi mới cách làm

Theo Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Mạnh Quyền yếu tố quyết định thành công trong xây dựng NTM ở huyện Quốc Oai là huyện đã đổi mới về phương thức, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo. Huyện Quốc Oai đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào xây dựng NTM. Đồng thời, giao rõ nhiệm vụ cho từ ngành, từng địa phương, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Từ đây đã phát huy tối đa hiệu quả công việc, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Ví dụ, huyện giao UB-MTTQ huyện chủ trì vận động, gây quỹ cộng đồng, doanh nghiệp để giúp hộ nghèo vốn học nghề, mua cây con giống phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Quốc Oai giảm xuống chỉ còn 1,9%. Với tiêu chí môi trường, huyện giao Đoàn Thanh niên và phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp triển khai các mô hình giữ gìn vệ sinh nông thôn; giao trách nhiệm cho cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở nắm bắt kịp thời, thường xuyên tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết, không để nảy sinh các điểm nóng phức tạp dẫn đến mất an ninh, trật tự...

Trên cơ sở đổi mới phương pháp, cách làm, huyện Quốc Oai đã khai thác được sức mạnh tập thể; từng bước tạo dựng được lòng tin của cán bộ và nhân dân trong xây dựng NTM. Năm 2017, huyện Quốc Oai phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM ở 4 xã còn lại gồm: Đông Yên, Hòa Thạch, Đồng Quang và Cộng Hòa. Huyện đã chỉ đạo 4 xã rà soát từng tiêu chí để có cơ sở tập trung đầu tư cho các xã này; đồng thời, hoàn thiện lộ trình để Quốc Oai trở thành huyện NTM trong năm 2018./.

**Nguyễn Mai**



**Đối với mặt hàng lương thực:** Nhìn chung, giá các mặt hàng lương thực tuần qua giữ ổn định. Gạo Xi dẻo có giá từ 13.000 – 14.000 đ/kg, gạo tám Thái có giá phổ biến từ 17.000 – 18.000 đ/kg, gạo Hải Hậu dao động từ 18.500 - 19.000 đ/kg, gạo Điện Biên có giá từ 17.500 – 18.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng từ 25.000 - 27.000 đ/kg; Đối với các mặt hàng đậu đỗ các loại nhu cầu tiêu dùng đã tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng trước song nguồn cung trên thị trường đảm bảo nên giá bán các mặt hàng này cũng duy trì ổn định; Đậu xanh có vỏ giá từ 42.000 - 45.000 đ/kg, đậu đen giá 42.000 – 45.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg. Dự báo giá bán lẻ một số mặt hàng đậu đỗ sẽ có chiều hướng tăng nhẹ do nhu cầu tăng cao khi thời tiết chuyển sang nắng nóng.

**Đối với các mặt hàng thực phẩm:** Thời gian qua, tình hình chăn nuôi tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận được duy trì ổn định và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, vì thế thị trường luôn đảm bảo được nguồn cung; lợn hơi xuất chuồng tại các huyện ngoại thành đang dao động ở mức từ 35.000 – 37.000 đ/kg, tại các chợ giá thịt lợn ba chỉ dao động từ 75.000 - 85.000 đ/kg; thịt lợn thăn giá 90.000 – 95.000 đ/kg, xương sườn: 95.000 - 100.000 đ/kg. Thịt bò giá vẫn giữ ở mức cao từ 250.000 - 290.000 đ/kg; gà ta hơi có giá từ 100.000 - 120.000 đ/kg, gà công nghiệp nguyên con làm sẵn: 55.000 - 60.000 đ/kg, vịt nguyên con làm: 65.000 - 75.000 đ/kg; Đối với một số mặt hàng thủy hải sản có giá như sau: Cá trắm:

65.000 - 75.000 đ/kg, Cá rô phi: 40.000 - 45.000 đ/kg, tôm đồng có giá từ 180.000 - 230.000 đ/kg, ngao giá 20.000 - 25.000 đ/kg, cua đồng có giá từ 140.000 – 160.000 đ/kg,...

**Đối với các mặt hàng rau, củ, quả:** Thời tiết tuần qua có nhiều lợi thế cho các loại rau màu phát triển; lượng rau xanh được thu hoạch và cung cấp cho thị trường cũng tăng, một số loại rau vụ xuân hè đã cho thu hoạch như: Bầu, rau mùng tơi, rau dền, rau bí, rau ngót...Giá các mặt hàng rau xanh tại các chợ phổ biến như sau: Rau ngót có giá từ 4.000 – 5.500 đ/mớ; Rau cải ngọt có giá từ 8.000 -12.000 đ/kg, rau mùng tơi có giá từ 4.000 – 5000 đ/mớ, rau dền, rau muống giá 3.000 – 4.500 đ/mớ, chua giá 8.000 - 12.000 đ/kg, dưa chuột từ 15.000 – 18.000 đ/kg; Đối với các mặt hàng trái cây trong tuần qua giá bán ổn định. Thanh long giá từ 25.000 - 30.000 đ/kg, xoài Thái giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg, hồng xiêm giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg, dưa hấu giá 18.000 – 20.000 đ/kg, ổi giá 20.000 – 25.000 đ/kg dưa đang vào mùa thu hoạch nên giá phổ biến từ 5.000 – 10.000 đ/quả,...

**Về vật tư nông nghiệp:** Nhìn chung giá bán lẻ các mặt hàng phân bón giữ ổn định mặc dù đang bước vào cao điểm chăm sóc lúa vụ xuân và nhiều loại cây rau màu. Đạm urê ngoại giá phổ biến từ 10.500 - 11.000 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.800 -5.000 đ/kg, Kali giá 11.000 – 11.500 đ/kg./.

**NB (TH)**

## \* Thị trường thế giới

### TÔM ECUADOR SẮP ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO BRAZIL

Các thành viên của Văn phòng Nuôi trồng Thủy sản, Viện Thủy sản Quốc gia (INP) Ecuador và các đại diện của ngành tôm đã xây dựng một lộ trình và xác định các công ty quan tâm đến việc thương mại hóa động vật giáp xác ở nước Nam Mỹ này.

Jorge Romero, một quan chức của Văn phòng Nuôi trồng Thủy sản cho biết khi danh sách các công ty được hoàn thiện, quá trình tư vấn sẽ bắt đầu để đáp ứng các yêu cầu vệ sinh theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng thực phẩm Brazil (MAPA) để sản phẩm tôm Ecuador được phép xuất khẩu.

Quá trình đàm phán bao gồm các chuyến thăm các công ty xuất khẩu tôm của các kỹ thuật viên thuộc các cơ quan phụ trách vệ sinh của Brazil và Ecuador.

Jorge Romero cho biết: "Chúng tôi đang làm việc

một cách nhanh chóng nhưng hiệu quả. Chúng tôi xuất khẩu tôm sang thị trường châu Âu đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn vệ sinh theo yêu cầu và chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với Brazil".

Romero cho biết Brazil đã công nhận một số vấn đề về sức khỏe tôm ở Ecuador, thông qua các cuộc kiểm tra do các kỹ thuật MAPA tiến hành năm ngoái.

Các nhà doanh nghiệp Brazil cũng đã đến thăm Ecuador để xác định các nhà cung cấp tiềm năng.

Tại Ecuador, tôm chiếm 2,5% GDP. Xuất khẩu tôm sang Brazil là một thành tựu, vì đây là thị trường lớn nhất ở châu Mỹ Latinh, điều này sẽ cho phép Ecuador tăng khả năng cạnh tranh của ngành tôm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tôm, tăng sản xuất và giá xuất khẩu.

**TX (Theo Tổng cục Thủy sản)**

# GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

## GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 07 tháng 4 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Văn Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	7.000	7.000	6.500	6.200	8.000	6.000	7.000		7.500	7.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	11.000	11.000	10.500	11.000	11.000	10.500	11.000	12.000	11.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	15.000	15.000	14.500	15.000	15.000	13.500	17.000	16.000	15.500	15.500
4	Gạo Xi dẻo	loại 1	13.000	13.000	12.000	11.500	14.000	11.500	12.000	14.000	12.000	14.000
5	Gạo Điện Biên	loại 1	15.000	16.000	16.000	15.000		12.000	18.000	17.000	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	18.000	17.000	15.000	15.000		15.000	16.000	18.000	18.000	15.500
7	Gạo tám Thái	loại 1	20.000	20.000	18.000	16.000	22.000	17.000	18.000	20.000	22.000	21.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	23.000	27.000	26.000	24.000	25.000	24.000	35.000	27.000	32.000	26.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1	38.000	35.000		23.000	30.000	29.000	37.000	35.000	40.000	45.000
10	Đậu tương	loại 1	35.000	25.000	20.000		20.000		25.000	25.000	27.000	20.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1	42.000	45.000	45.000	40.000	45.000	42.000	40.000	45.000	40.000	48.000
12	Lạc nhân	loại 1	48.000	52.000	46.000	50.000	50.000	48.000	50.000	47.000	68.000	55.000
13	Đậu đen	loại 1	45.000	47.000	42.000	40.000	45.000	40.000	48.000	50.000	45.000	50.000
14	Đạm urê ngoại	loại 1	8.000	10.500	8.000	8.700	10.000	10.000	9.000	11.000	11.500	10.500
15	NPK 5.10.3 Văn Điển (giá tại Đáy)	loại 1	4.000	5.000	4.500	4.100	4.000	5.000	4.500	5.500	4.800	5.000
16	Kali	loại 1	8.500	10.000	9.500	10.500	10.000	11.000	9.000	11.500	11.500	11.000
17	Lân Văn Điển	loại 1	3.000	4.000	3.500	3.800	3.500	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 07 tháng 4 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Văn Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn hơi (lợn siêu nạc)	loại 1	29.000	37.000	31.000	30.000	30.000	35.000				35.000
2	Thịt lợn mỡ sấn	loại 1	60.000	90.000	70.000	80.000	70.000	82.000	75.000	80.000	80.000	95.000
3	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	75.000	95.000	80.000	90.000	80.000	87.000	85.000	95.000	85.000	100.000
4	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	75.000	90.000	75.000	85.000	80.000	87.000	80.000	85.000	80.000	95.000
5	Thịt bò thăn	loại 1	260.000	300.000	250.000	250.000	280.000	240.000	230.000	250.000	240.000	260.000
6	Thịt bò mỡ	loại 1	250.000	260.000	240.000	240.000	250.000	220.000	250.000	250.000	230.000	220.000
7	Gà ta hơi	loại 1	80.000	120.000	100.000	110.000	120.000	110.000	150.000	120.000	100.000	110.000
8	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1	100.000	150.000	120.000	140.000	150.000	160.000	190.000	130.000	110.000	150.000
9	Gà công nghiệp hơi	loại 1		50.000	35.000	40.000	40.000	40.000	55.000	55.000		50.000
10	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1		60.000	55.000	60.000	60.000	56.000	80.000	65.000	70.000	70.000
11	Vịt hơi	loại 1	40.000	52.000	40.000	48.000	40.000	42.000	55.000	50.000	55.000	40.000
12	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	65.000	70.000	68.000	68.000	70.000	65.000	85.000	60.000	80.000	60.000
13	Ngan hơi	loại 1	57.000	60.000	55.000	60.000	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000	55.000
14	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1	70.000	85.000	75.000	80.000	90.000	70.000	90.000	70.000	85.000	80.000
15	Cá chép > 1kg	loại 1	65.000	65.000	65.000	56.000	75.000	65.000	70.000	60.000	75.000	55.000
16	Cá trắm > 2kg	loại 1	70.000	75.000	60.000	60.000	75.000	67.000	80.000	100.000		65.000
17	Cá quả	loại 1		120.000	80.000	130.000	120.000	120.000	100.000	110.000	120.000	110.000
18	Ngao	loại 1	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
19	Tôm sú	loại 1	300.000	420.000	400.000	400.000	550.000	380.000	360.000	450.000	350.000	300.000
20	Tôm đồng	loại 1	150.000	220.000	200.000	170.000	200.000	170.000	170.000	180.000	220.000	200.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỖI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 07 tháng 4 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ-Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vối-Thường Tín	Chợ Cầu Diễn-Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm-Long Biên	Chợ Tô-Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai - Thanh Trì
1	Cam sành Miền Nam	loại 1	40.000	55.000	50.000	50.000	55.000	55.000	45.000	50.000	45.000	55.000
2	Dứa hấu Miền Nam	loại 1	18.000	20.000	15.000	18.000	16.000	15.000	15.000	17.000	20.000	17.000
3	Quýt Sài Gòn	loại 1	35.000	50.000	35.000	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	Dứa	loại 1	7.000	10.000	8.000	7.000	8.000	7.000	10.000	10.000	8.000	7.000
5	Xoài thái	loại 1	38.000	40.000	35.000	45.000	40.000	35.000	35.000	50.000	40.000	40.000
6	Hồng xiêm	loại 1	40.000	45.000	45.000	35.000	40.000	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
7	Lê	loại 1	25.000	32.000		28.000	30.000		30.000	33.000	32.000	25.000
8	Bưởi năm roi	loại 1	20.000	30.000	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000	28.000	30.000	20.000
9	Ổi	loại 1	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	22.000	20.000	20.000	25.000
10	Thanh long	loại 1	25.000	30.000	25.000	35.000	32.000	30.000	26.000	35.000	25.000	25.000
11	Cà chua	loại 1	8.000	12.000	8.000	10.000	10.000	7.000	8.000	20.000	13.000	8.000
12	Bí đao	loại 1	9.000	15.000	10.000	10.000	13.000	13.000	8.000	13.000	13.000	12.000
13	Khoai tây	loại 1	9.000	14.000	13.000	15.000	15.000	12.000	15.000	15.000	14.000	14.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	8.000	13.000	8.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	15.000	11.000
15	Rau mùng tơi (mớ)	loại 1	4.000	5.000	3.000	4.000	4.000	3.500	4.000	5.000	5.000	4.000
16	Rau bắp cải	loại 1	8.000	10.000	6.000	10.000	5.000	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
17	Dứa chuột	loại 1	10.000	16.000	13.000	14.000	14.000	13.000	17.000	14.000	16.000	15.000
18	Rau muống (mớ)	loại 1	3.000	4.000	3.000	3.500	4.000	4.000	5.000	5.000	4.500	4.000
19	Rau ngót	loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	4.500
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	2.000	5.000	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	3.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	loại 1	2.000	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000



**GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM  
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC**  
*Ngày 07 tháng 4 năm 2017*

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Lào Cai	Vĩnh Phúc	Hải Dương
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	7.000	6.500	6.500
2	Gạo Xi dền	loại 1	11.500	10.500	11.000
3	Đậu tương	loại 1	26.000	28.000	25.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	55.000	55.000	55.000
5	Lạc nhân	loại 1	48.000	50.000	50.000
6	Miến dong	loại 1	54.000	51.000	52.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	40.000	35.000	34.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	80.000	80.000	80.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	82.000	78.000	80.000
10	Gà ta hơi	loại 1	120.000	100.000	110.000
11	Gà Ai cập hơi	loại 1	90.000	95.000	90.000
12	Vịt hơi	loại 1	65.000	45.000	44.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	250.000	250.000	250.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	4.000	4.000	4.000
15	Trứng chim cú (10 quả)	loại 1	8.500	7.000	7.500
16	Tôm sú	loại 1	500.000	450.000	450.000
17	Cá quả	loại 1	110.000	110.000	110.000

**GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ  
TỈNH MIỀN BẮC**  
*Ngày 07 tháng 4 năm 2017*

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Lào Cai	Vĩnh Phúc	Hải Dương
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	18.000	18.000	18.000
2	Mận cơm	loại 1	45.000	40.000	45.000
3	Táo TQ	loại 1	30.000	30.000	30.000
4	Cam Hà Giang	loại 1	35.000	30.000	32.000
5	Thanh long	loại 1	30.000	30.000	30.000
6	Cà rốt	loại 1	16.000	17.000	16.000
7	Hành tây	loại 1	20.000	18.000	18.000
8	Khoai tây	loại 1	15.000	14.000	14.000
9	Cà chua	loại 1	12.000	8.000	8.000
10	Rau cải mớ (mớ)	loại 1	4.000	3.000	3.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	30.000	25.000	25.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Rau bắp cải	loại 1	10.000	9.000	10.000
14	Đậu cô ve	loại 1	14.000	11.000	12.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	50.000	48.000	45.000
16	Bí đỏ	loại 1	12.000	11.000	12.000

## DỰ BÁO

### NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh	Nhu cầu trong 30 ngày tới
1	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Thị Vân	Thôn Vĩnh Lạc - xã Mỹ Thành - huyện Mỹ Đức - Hà Nội ĐT:0125.835.8704	Kinh doanh thức ăn chăn nuôi	- <b>Bán:</b> Thức ăn chăn nuôi các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Thụ	Thôn Vài - xã Hợp Thanh - huyện Mỹ Đức - Hà Nội ĐT: 0914.860.626	Kinh doanh thức ăn chăn nuôi	- <b>Bán:</b> Gạo các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y Đại diện: Nguyễn Thị Hà	Thôn Vài - xã Hợp Thanh - huyện Mỹ Đức - Hà Nội ĐT: 0985.809.390	Kinh doanh thuốc thú y	- <b>Bán:</b> Thuốc thú y các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Đô	Thôn Viêm Khê - xã Hợp Tiến - huyện Mỹ Đức - Hà Nội ĐT: 0979.251.191	Kinh doanh thức ăn chăn nuôi	- <b>Bán:</b> Thức ăn chăn nuôi các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề kinh doanh	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Cửa hàng kinh doanh rau an toàn Đại diện: Nguyễn Ngọc Linh	Phường Ngọc Lâm - quận Long Biên - Hà Nội ĐT: 0934.374.626	Rau an toàn	- <b>Bán:</b> Rau các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận
2	Hộ kinh doanh rau an toàn Đại diện: Lê Ngọc Thùy	Kiot 3B-CT5 Khu đô thị Hồng Hà Eco City - huyện Thanh Trì- Hà Nội ĐT: 0968.011.869	Rau an toàn	- <b>Bán:</b> Rau các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận
3	Công ty CP Thực phẩm sạch RASA Việt Nam Đại diện: Lê Như Phúc	TT 9B36 Khu Đô thị Văn Quán - phường Văn Quán - quận Hà Đông - Hà Nội ĐT: 0466.578.888	Rau an toàn	- <b>Bán:</b> Rau các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận
4	Cửa hàng nông sản sạch "Nhà tôi" Đại diện: Bùi Như Phong	499 đường Thanh Bình - phường Mỗ Lao - quận Hà Đông - Hà Nội ĐT: 0911.122.398	Rau an toàn	- <b>Bán:</b> Rau các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận



## NHU CẦU MUA BÁN CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỖI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 30 ngày tới
1	Cửa hàng kinh doanh nông sản Đại diện: Nguyễn Thị Mai	K23 Chợ Long Biên - quận Long Biên - Hà Nội ĐT: 0986.265.145	Kinh doanh nông sản khô	- <b>Bán:</b> Nông sản khô các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh rau, củ, quả Đại diện: Nguyễn Thị Nhàn	Chợ Chúc Sơn - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0436.264.207	Rau, củ, quả các loại	- <b>Bán:</b> Rau, củ, quả các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh thịt gà Đại diện: Nguyễn Thị Hiền	Chợ Chúc Sơn - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0985.774.625	Thịt gà các loại	- <b>Bán:</b> Thịt gà các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng kinh doanh thịt lợn Đại diện: Nguyễn Thị Thắm	Chợ Xuân Mai - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0127.233.4477	Thịt lợn các loại	- <b>Bán:</b> Thịt lợn các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Dũng	Xã Đồng Lạc - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0977.115.160	Lợn giống	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bán:</b> Lợn con giống với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng)</li> <li>- <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.</li> </ul>
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Dự	Xã Đồng Lạc - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0984.864.912	Lợn giống	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bán:</b> Lợn con giống với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng)</li> <li>- <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.</li> </ul>
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Dũng	Xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0983.842.098	Lợn thịt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bán:</b> Lợn thịt với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng)</li> <li>- <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.</li> </ul>
4	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Minh	Xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0969.850.025	Lợn thịt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bán:</b> Lợn thịt với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng)</li> <li>- <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.</li> </ul>

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TẠI KHU VỰC HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Cơ sở sản xuất miến dong Đại diện: Nguyễn Huy Khải	Xóm Gia - xã Dương Liễu - huyện Hoài Đức - Hà Nội ĐT: 0433.668.811	Sản xuất miến dong	- <b>Bán:</b> Miến dong các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Cơ sở sản xuất gốm sứ mỹ nghệ Đại diện: Nguyễn Văn Thiên	Xã Bát Tràng - huyện Gia Lâm - Hà Nội ĐT: 0438.740.169	Sản xuất gốm sứ mỹ nghệ cổ truyền	- <b>Bán:</b> Đồ gốm sứ mỹ nghệ cổ truyền các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Cơ sở sản xuất gốm sứ mỹ nghệ Đại diện: Nguyễn Văn Tiến	Xã Bát Tràng - huyện Gia Lâm - Hà Nội ĐT: 0438.743.553	Sản xuất gốm sứ mỹ nghệ cổ truyền	- <b>Bán:</b> Đồ gốm sứ mỹ nghệ cổ truyền các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Cơ sở sản xuất gốm sứ mỹ nghệ Đại diện: Nguyễn Thị Lan Anh	Xã Bát Tràng - huyện Gia Lâm - Hà Nội ĐT: 0438.740.965	Sản xuất gốm sứ mỹ nghệ cổ truyền	- <b>Bán:</b> Đồ gốm sứ mỹ nghệ cổ truyền các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Đào Bá Hòa	Thôn Ngọc Trì - xã Bình Định - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh ĐT: 0944.613.459	Cung cấp lợn rừng giống, lợn thịt thương phẩm	- <b>Bán:</b> Lợn rừng giống, lợn thịt thương phẩm với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận.
2	Cơ sở sản xuất hàng mây tre đan Đại diện: Vũ Xuân Hải	Thôn Tiên Hào - xã Vĩnh Hào - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định ĐT: 0912.703.692	Sản xuất các mặt hàng mây tre đan	- <b>Bán:</b> Các mặt hàng mây tre đan với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận.
3	Hộ sản xuất RAT Đại diện: Phan Thị Xiêm	Xã Gia Cát - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn ĐT: 01657.370.107	Rau an toàn	- <b>Bán:</b> Rau an toàn với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận
4	Hộ sản xuất RAT Đại diện: Đoàn Thị Huyền	Xã Quảng Lạc - Thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn ĐT: 01652.095.655	Rau an toàn	- <b>Bán:</b> Rau an toàn với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận